
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, linetoday, newtv, thecoverage)   
     -  ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ร่วมกับ กรมอนามัย เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ
ฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ รพ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่ง รพ.ได้ให้ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ พบมีมีปัญหาช่องปากประมาณ 1,000 คน ผู้สูญเสียฟันทั้งปากต้องฝังรากฟันเทียมอีกกว่า 100 คน และขณะนี้
อยู่ระหว่างทยอยเข้ารับบริการ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น 
     - ทพญ.วรางคณา เวชวิธี ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจสุขภาพช่องปากครั้งล่าสุด
คือปี 2566 พบผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากประมาณร้อยละ 7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ผู้ที่ต้องใส่ฟันเทียมประมาณ 4 แสนราย 
ซึ่งฟันเทียมสามารถรับบริการได้ทุกสิทธิการรักษา แต่รากฟันเทียมยังเป็นสิทธิเฉพาะของบัตรทอง ปัจจุบันมีทันตแพทย์ที่
ให้บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศ แนะนำให้ไปรับบริการ รพ.ใกล้บ้าน เพราะต้องมีการทำหัตถการหลายครั้ง และต้องติดตาม
ผลการรักษาต่อเนื่อง 

 

30 บาทรักษาทุกที ่
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, TNNthailand, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, theagendathai, thaitodaynews, มติชน) 
     - นายจิรพงษ ์ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานสาธารณสุข
ชายแดนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรีและสระแก้ว โดยเฉพาะคก. 30 บาท รักษาทุกที่ และการก้าวไปสู่ คก. 30 บาท อัปเกรด หรือ
เรียกว่าโครงการสาธารณสุขชายแดนที่มุ ่งเน้นผลักดันให้มีความพร้อมเป็น Medical Hub พร้อมทั้งลดความแออัด ให้
ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร  
สนับสนุน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำไปผลิตเป็นยาสมุนไพรไทย ส่งเสริมการใช้แทนที่ยาเคมีต่างๆ นอกจากนี้ ให้ อสม. 
และผู้นำชุมชนช่วยปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบาย 1 ผู้เสพ 1 ผู้ค้า และผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     - นพ.วิชาญ คิดเห็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า คก. 30 บ.รักษาทุกที่ฯ ซึ่งมีคลินิกเอกชน 7 วิชาชีพ มาร่วมเป็นหน่วย
บริการนวัตกรรม ช่วยเพิ่มความสะดวกประชาชน ช่วยลดความแออัดใน รพ. - ภาระงานบุคลากรแพทย์ ได้จริง แต่ไม่ถึงกับมี
นัยยะสำคัญ การเช่ือมข้อมูลของผู้ป่วยจากระบบฐานข้อมูลของ รพ.เข้ามายังระบบคลาวด์ของหมอพร้อม ซึ่งเป็นข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เสนอให้รัฐควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ดูแลระบบเทคโนโลยี (SOC) 
ให้รพ.ไม่น้อยกว่าแห่งละ 2 คน และงบประมาณด้านความปลอดภัยของข้อมูล ปชช. เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ลดภาระงานแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาท้ังคนไข้และดูแลระบบ      

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     กัญชา 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, 
TNN, topnews ,hfocus, thaipbs)  
    - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นายปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. กทม. เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รมว.สธ. ในวันที่ 16 ก.ค. เวลา 10.00 น. เพื่อเรียกร้องใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ยื่นข้อเสนอใหม่ในการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ให้พืชสมุนไพรกัญชา และกัญชง เป็นยาเสพติดแบบมีเงื่อนไข โดย

 

ประจำวันที่ 
16 กรกฎาคม 2567 
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ขอให้ทบทวนร่างประกาศฉบับของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 2.สอบถามรายงานการประชุมและการวิจัยอันเป็น
สาเหตุของการถอดฟ้าทะลายโจรออกจากเวชปฏิบัติโรคโควิด 19 แต่ยังคงฟาวิพิราเวียร์อยู่ 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา พร้อมด้วย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต และ น.ส.รสนาโตสิตระกูล อดีต สว.กทม. จะยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เพื่อพิจารณา 
ยื่นข้อเสนอใหม่ประกาศ สธ. ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ให้กัญชาเป็นยาเสพติดแบบมีเง่ือนไข โดยขอให้ทบทวนฉบับ 
คกก.ควบคุมยาเสพติด ว่า ทางราชการจะต้องไปดู รับฟังข้อเสนอของทุกฝ่าย ส่วนการนำร่างประกาศฯ ที่เป็นข้อเสนอใหม่ ไป
พิจารณา อาจต้องนำไปเสนอที่ประชุมคกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งตนไม่ทราบว่ามีกำหนดการประชุม
วันไหน รวมถึงยังไม่ทราบข่าวและยังไม่มีข้อมูลกรณีนายอัครเดช ฉากจินดา ผู้ประสานงานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย 
เข้า รพ. หลังจากที่ร่วมอดข้าวประท้วง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่วนความกังวลหากเรื่องกัญชายืดเยื้อออกไป เรื่องนี้มี
คณะทำงานอยู่แล้ว โดยตนขอเวลาไปทำเรื่องอื่นบ้าง 
     - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาฯเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพของนายอัครเดช ฉาก
จินดา ผู้ประสานงานเครือข่าย ซึ่งร่วมอดอาหารคัดค้านมาตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเสนอของ
เครือข่ายที่ต้องการให้เสนอผลการวิจัยคุณและโทษของกัญชา โดยเทียบกับบุหรี่และสุรา ขณะนั่งรถเข็นในรพ.ราชวิถี ระบุว่า 
เพื่อนผมกำลังจะหมดแรง ทั้งนี้ แพทย์ได้ลงความเห็นว่ามีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรง แนะนำให้เข้ารับการรักษาใน รพ. เพื่อรอ
ดูอาการ แต่นายอัครเดชปฏิเสธ พร้อมยืนยันจะแสดงออกตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.  
     - นายสาธุพล ช่วงฉุน เจ้าของพนมทวน ออแกนิค ฟาร์ม กล่าวถึงการคืนสถานะให้กัญชากลับเป็นยาเสพติด ประเภท 5 
ว่าข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้ ไม่ได้ต้องการเงินเยียวยา แต่ต้องการให้รัฐเขียนให้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตหรือลงทุนแล้วจะดำเนินธุรกิจต่อไปรูปแบบใด และอธิบายว่าเศรษฐกิจเพื่อก ารแพทย์คืออะไร เพราะเหลือ
ระยะเวลาที่กัญชากำลังจะผิดกฎหมายในอีก 5 เดือน ถือว่าน้อยมากในการปรับตัว 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, TNN, INN, topnews) 
   - นายสมเกียรติ นิติเกศโกศล เจ้าของฟาร์มกัญชา สวนฟ้ายิ้ม ท่ีบ้านอ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นฟาร์มกัญชาที่ได้รับ
อนุญาตจาก สธ.อย่างถูกต้อง ให้ผลิตเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น กล่าวว่า เห็นด้วยท่ีรัฐควรจะเร่งควบคุม เพราะปัจจุบันมี
การปลูกและประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นจำนวนมาก และนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย แต่ต้องมีเงื่อนไข
และอนุญาตให้สถานประกอบการที่ขออนุญาตปลูกเพื่อทางการแพทย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยดำเนินการต่อไปได้ ไม่ใช่สั่งยุติ
ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเดือดร้อน 
     - นางมณฑา ศรีตระกูล ผู้ป่วยที่มารักษาโรคอาการปวดเข่าจากฟาร์มสวนฟ้ายิ้ม กล่าวว่า ทนทุกข์ทรมานกับอาการปวด
เข่ามานานแทบเดินไม่ได้ เมื่อมารักษาที่นี่ด้วยผลิตภัณฑ์จากกัญชา รู้สึกว่าอาการดีขึ้นจริงโดยการรักษาก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย 
และเชื่อมั่นกัญชายังเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยจริง 
นโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพ    
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNNthailand 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพโดยยกระดับการแพทย์แผนไทยและผลิตภณัฑ์
สมุนไพรให้มีศักยภาพ สั่งการให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ เร่งดำเนินการพัฒนาสมุนไทย พร้อมให้สปสช. เพิ่มวงเงินสำหรับ
สมุนไพรไทยเป็น 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเดินหน้าโครงการ 1 จังหวัด 1 ตัวยาสมุนไพร เพื่อทำให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์การใช้สมุนไพรและมีไว้ใช้ในยามจำเป็น การวิจัยและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสมุนไพรจนเกิดความมั่นคง 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอย่างเต็มที่เพื่อให้มียาสมุนไพรเพียงพอดูแลคนไทยในช่วงวิกฤต ส่งเสริมการวิจัยใหไ้ดร้ับ
การยอมรับในตลาดสากล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ   

 

สร้างขวัญกำลังใจ 
     ร่างระเบียบข้าราชการสธ. 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( มติชน, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage, thebetter, thaitabloid, 
thaitodaynews, hfocus,) 
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     -น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยความคืบหน้าการออก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข และ
บุคลากรสาธารณสุข แยกตัวออกมาจากการสังกัดของ ก.พ. ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานครั้งใหญ่ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการกำลังคน งบประมาณคล่องตัวขึ้น ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วขึ้น โดยคณะอนุฯ จัดทำร่างพ.ร.บ.
ข้าราชการสธ.ฯ จะเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน วันที่ 22 ก.ค. - 6 ส.ค.67 จากนั้นวันที่ 10 ส.ค.67 จะสรุป
ความเห็นจากการรับฟังในแต่ละประเด็น และเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบภายใน
วันที่ 15 ส.ค. เพื่อเสนอต่อ รมว.สธ. และครม. จากนั้นในเดือนก.ย. ครม.จะเสนอร่างพ.ร.บ.ให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอร่างพ.ร.บ.ให้สภาผู้แทนฯและวุฒิสภาพิจารณาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ โดย สธ. จะ
ผลักดันกฎหมายฉบับน้ีในขั้นตอนของรัฐสภาให้สำเร็จภายในปี 2568 น้ี  
       สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, prd, hfocus) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าร่างกฎหมายแยกตัวออกจาก ก .พ. ว่า ต้องมีการเปิดรับฟัง
แสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน จากนั้นจึงจะเสนอ ครม.พิจารณา คาดเดือน ส.ค. น่าจะส่งได้ 
โดยจะมีประชุม 19 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย หากไม่ติดอะไรน่าจะขึ้นเว็บไซต์ให้แสดงความคิดเห็นตามกระบวนการ   
       สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday) 
       -เสนอบทความ เจาะมูลเหตุ สธ. ขอแยกออกจาก ก.พ. โดยสธ.เตรียมเปดิรับฟังความคิดเหน็ (ร่าง) กฎหมายแยกตัวออก
จากก.พ. แก้ปัญหาบุคลากรสาธารณสุขขาดแคลน แพทย์ต้องการปีละ 2,055 คน ปัจจุบันได้แค่ 1,000 คน ส่วนพยาบาลขาด
อีกกว่า 60,000 คน นอกจากนี้ ยังพบเรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เป็นมาตรฐานของประเทศที่
พัฒนาแล้ว และมีการลาออกภาพรวมเฉลี่ยปีละ 455 คน เกษียณปีละ 150-200 คน รวมหลุดออกจากระบบปีละ 655 คน 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ปัญหาพยาบาลขาดแคลน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, 
hfocus, ch7, prd., thaipbs, thereporter) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะนายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด 
สธ. รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมประชุมสภาการพยาบาล ติดตามการแก้ปัญหาพยาบาลขาด
แคลน ซึ่งพบว่าภาพรวมระยะเวลา 5 ปี สธ.ขาดแคลนพยาบาล 6 หมื่นคน พยาบาลต้องทำงาน 60 ชม.ต่อสัปดาห์ ซึ่งเกิน
เกณฑ์ที่กำหนด จึงได้หารือถึงข้อเสนอผลิตพยาบาลเพิ่ม โดยยังคงรักษามาตรฐานการผลิตเดิมปีละ 15,000 คน และจะมีการ
เพิ่มครูพยาบาลที่เป็นพยาบาลปฏิบัติการใน รพ.สาธารณสุข ขณะเดียวกันจะต้องมีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี แบ่ง
เบาภาระพยาบาลวิชาชีพ  
     - รศ.ดร.สุจิตรากล่าวว่า สภาการพยาบาลได้จัดทำข้อเสนอถึง รมว.สธ. เช่น การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะ
กิจ สำหรับจ้างพยาบาลที่เกษียณอายุราชการให้กลับมาทำงานร้อยละ 20 ของอัตราเกษียณ รวมทั้งให้นักศึกษาพยาบาลระดับ
ปริญญาตรีทุกคนได้ฝึกงานใน รพ.จิตเวช เพื่อต่อยอดเป็นพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช 

 

วิจัยต่อยอดใบมะละกอ  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, headtopics) 
     -  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า จากข้อมูลกรณีการดื่มน้ำต้มใบมะละกอสดสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นั้น 
ปัจจุบันมีเพียงงานวิจัยด้านประสิทธิผลในหลอดทดลองและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังต้องการการศึกษาผลการ
ใช้ในระยะยาว และต้องผ่านกระบวนการวิจัยเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด จึง
มอบหมายให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร วิจัยต่อยอดใบมะละกอ ขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง อาจใช้
เป็นทางเลือกหนึ่งที่เสริมการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และจดสิทธิบัตรได้ในอนาคตให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 

 

Health Information Exchange -HIE 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวหุ้น, sondhitalk) 
    - สธ. ร่วมกับ ดีอี เผยความคืบหน้าระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange -HIE) ระดับประเทศ 
โดยพัฒนาระบบ Health Link และคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข (MOPH Cloud) ช่วยยกระดับการบริการทางการแพทย์  
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ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกขึ้น โดยเริ่มจากพื้นที่กทม. ต่อด้วย จ.นครราชสีมา จากนั้น จะเชื่อมระบบ MOPH Cloud 
ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ปัจจุบัน Health Link มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 
400 แห่งทั่วประเทศ ประชาชนท่ีสนใจสมัคร Health Link ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ “ThaID” 
โรคโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ผจก., news1live, sondhitalk) 
     - กรมควบคุมโรค สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ภายในประเทศสัปดาห์ล่าสุด (7-13 ก.ค. 67) มีผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับการ
รักษาใน รพ. เพิ่ม 1,004 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย เป็นกลุ่ม 608 ทั้งหมด ผู้ป่วยปอดอักเสบ 682 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วย
หายใจ 309 ราย  

 

กรมอนามัยเตือนระวัง 4 แมลง สัตว์มีพิษ ช่วงฤดูฝน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 
    - กรมอนามัยเตือนระวังแมลงและสัตว์มีพิษช่วงฤดูฝนเข้าบ้าน แนะทำความสะอาดและจัดระเบียบสภาพแวดล้อมไม่ให้มี
มุมอับชื้นหรือรกรุงรัง เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์มีพิษที่พบบ่อย 4 ชนิด ดังนี้ 1. งู มักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ รก และมี
แหล่งอาหาร 2. ตะขาบ เมื่อโดนกัดรีบปฐมพยาบาลเพื่อลดอาการบวม 3. แมงป่อง จะปวดบวมบริเวณที่ถูกต่อย มักมีอาการ
ในวันแรกและหายได้เอง 4. แมลงก้นกระดก มีลำตัวเป็นปล้องๆ สีดำสลับสีแดงหรอืสีแดงอมสม้ ห้ามตีหรือขยี้ด้วยมือเปล่า ให้
ใช้ผ้าหรือกระดาษเขี่ยแมลงออกไป 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพฯ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ryt9, thailand4, thaipr, newswit) 
    - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 10 หน่วยงาน ณ 
โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต  

 

ใช้น้ำไม่สะอาดเสี่ยงปรสิตเข้าตา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, newtv, hfocus) 
    - นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า จากเหตุกรณีที่มีผู้มีอาการตาแดงหรือเยื่อบุตา
อักเสบจำนวนหลายรายหลังจากใช้น้ำท่ีมีปรสิตปนเปื้อนในน้ำ โดยธรรมชาติทั่วไปเชื้อปรสิต เช่น ไมโครสปอริเดีย อะมีบา มัก
พบในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และในน้ำเสีย ส่วนใหญ่คนมักได้รับเช้ือโดยบังเอิญจากแหล่งน้ำท่ีไม่สะอาด เช่น แหล่งน้ำขัง หรือ
จากน้ำฝนที่ปนเปื้อนปรสิตกระเด็นเข้าตา อาจเกิดการติดเช้ือท่ีดวงตา ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ มีอาการตาแดง 
เคืองตา หรือตามัวได้ หากมีปัญหากับดวงตาหรือมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย ์

 

มะเร็งปากมดลูก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv 
    - พญ.ปานวาด รัตนศรีทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยหากพบอาการเลือดออก
ผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์หรือประจำเดือนผิดปกติ ตกขาวมาก มีกลิ่นเหม็น ให้รีบพบแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษามะเร็ง
ปากมดลูก อัตราการรอดชีวิตสูง จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้ป่วยระยะแรกอัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี อยู่ท่ี 90-95 % แต่ถ้า
เป็นระยะที่ 4 อัตรารอดชีวิตจะลดลงค่อนข้างมาก อยู่ที่ประมาณ 40 % 

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมปน 
    สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชนออนไลน์, ไทยนิวส์, amarintv, 
brighttv, thailandplus, ch3, sanook) 
    -  นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรยาเกร็กคู จึงเร่งตรวจสอบโดยเก็บผลิตภัณฑ์รวม 7 รายการจากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง ผลวิเคราะหพ์บ
การปลอมปนยารักษาโรคหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ "ซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล" จึงให้ผู้ผลิตและผูจ้ำหน่ายหยุดการจำหนา่ย
พร้อมเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 รายการออกจากท้องตลาด 
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ข่าวปลอม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., Antifakenews) 
     - อย. เผยตามที่มีการโฆษณาในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Paradox โดยมีการแสดงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยาและโรคติดเช้ือและอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ว่าช่วยทำความสะอาดเลือด น้ำเหลือง และช่องว่าง
ระหว่างเซลล์จากของเสียที่เป็นพิษของพยาธิ ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส Papilloma นั้น เป็นข้อมูลเท็จ เตือนว่าอย่า
หลงเชื่อ อาจทำให้เกิดอันตราย เพราะเสียโอกาสในการรักษา ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาท่ีถูกต้อง 

 

วัคซีน RSV 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv 
     - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ไวรสั RSV ตดิเช้ือทางเดินหายใจได้ทั้ง
ส่วนบนและส่วนลา่ง ติดต่อกันง่ายในไทยระบาดช่วง ก.ค - พ.ย.ทุกปี พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ ในเด็กอาการ
ไม่รุนแรง แต่ในผูสู้งอายุและผู้มโีรคประจำตัวเรื้อรัง มักทำให้มไีข ้ ไอ มีเสียงหวีด หอบ เหนื่อย บางรายถึงขั้นต้องเข้า รพ. 
ปัจจุบันมีวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของไวรัส RSV โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ ได้ปรับคำแนะนำการให้ฉีดผูสู้งอายุ 75 ปี
ขึ้นไปทุกคน และคนอายุ 60 -74 ปี เฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรงั 

 

การออกหมายจับร่างทรงฤาษีรักษาโรคมะเร็งแบบพิลึก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, headtopics) 
     -  สถานีตำรวจภูธรวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีร่างทรงฤาษีอ้างรักษาโรคมะเร็งแบบพิลึกโดยการ
นวดน้ำมันเด็กสาวเปลือยกาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนำผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน พร้อมเชิญ
ผู้ต้องหาที่อ้างตนเป็นฤาษีมาให้ปากคำ และนำผู้เสียหายตรวจร่างกายที่ รพ.วิภาวดี ก่อนรวบรวมสำนวนการสอบสวนปากคำ
พยาน และขออนุมัติหมายจับต่อศาลในข้อหาร่วมกันกระทำอนาจารแก่เด็กอายุเกิน 15 ปี โดยหลังจากนี้จะติดตามผู้เสียหาย
รายอื่นมาสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมกับแจ้ง สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

 

ช่วยชายสูงวัยสำลักอาหาร 
     สื ่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู ้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ch3, ch7, linetoday, topnews, 
brighttv., sondhitalk, khoja, kapook) 
     -  ลูกค้าผู้ชายของร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่ง ที่จ.สระบุรี สำลักอาหาร โดยมีลูกค้าผู้หญิงโต๊ะข้าง ๆ เป็นลูกค้าประจำ เข้าไป
ช่วยใช้ 2 แขน โอบรอบตัวจากด้านหลัง เขย่าตัวชายคนดังกล่าวไป-มา จนอาการปลอดภัย ทราบภายหลังว่าผู้ที่เข้าช่วยชีวิต
คือ ทันตแพทย์หญิง วิภาวี ปฏิเวทย์ ทันตแพทย์ รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

หมอเผยลูกสาว สรเพชร ภิญโญ มีโอกาสรอด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook 
    -  ทีมแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลการรักษา น.ส.วรรณิภา จันดา อายุ 23 ปี ลูกสาว สรเพชร 
ภิญโญ อดีตนักร้องลูกทุ่ง หลังป่วยเป็นพยาธิขึ้นสมอง มีโอกาสฟื้นได้เพราะคนไข้อายุยังน้อย โดยจากข้อมูล สธ.พบผู้ป่วยปีละ
ประมาณ 300 คน และ 80% พบที่ภาคอีสาน การป้องกันคือการรับประทานอาหารที่สุกจากความร้อนเท่านั้น     

 

ฝีดาษลิง 
       สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ 
       - ผู้อำนวยการ WHO เตือนว่า ฝีดาษลิงยังคงเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพท่ัวโลก หลังมีรายงานเดือน มิ.ย.เพียงเดือนเดียว 
พบผู้ป่วยเพิ่มจาก 26 ประเทศ และการระบาดของเชื้อไวรัสเอ็มพอกซ์สายพันธ์ุใหม่ ในดีอาร์คองโก 

 

สหรัฐฯพบป่วยไข้หวัดนก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, sondhitalk, news1live) 
     - ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 เพิ่มอีก 4 ราย ทุกคนเป็น
คนงานของฟาร์มสัตว์ปีก และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ล้มป่วย ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ อาการส่วนใหญ่ไม่รุนแรง
และคล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วไปในระบบทางเดินหายใจ คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หนาวสั่น และเจ็บคอ 

 

 


